



นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของ SATS GROUP

บทนำ

SATS Ltd. เป็นผู้นำอุตสาหกรรมในการจัดหาโซลูชันด้านอาหารและบริการเที่ยวที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก หลังจากเข้าซื้อกิจการของ Worldwide Flight Services (WFS) เสร็จสิ้นในเดือนเมษายน พ.ศ. 2566 แล้ว SATS ได้กลายเป็นผู้ให้บริการจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศชั้นนำระดับโลก โดยดำเนินงานในศูนย์ขนส่งสินค้าและภาคพื้นดินที่สำคัญมากกว่า 200 แห่งในกว่า 20 ประเทศ นอกจากนี้ธุรกิจด้าน Food Solutions ที่กำลังเติบโตแล้ว ธุรกิจขนส่งสินค้าของเราจะครอบคลุมเส้นทางการค้าที่รับผิดชอบมากกว่า 50% ของปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศทั่วโลก เราตระหนักดีถึงความจริงที่ว่าการทำงานในธุรกิจระดับใหญ่และธรรมชาติของตัวอุตสาหกรรมของเราย่อมส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เราจึงมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทที่ดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวก ด้วยการนำเอาหลักแนวคิดด้านความยั่งยืนมาใช้ทั่วทั้ง Value chain ของเรา ไม่ว่าจะเป็น การเราบรรลุวัตถุประสงค์ในการ Supply อาหารให้แก่ชุมชนต่าง ๆ และเชื่อมโยงชุมชนเข้าไว้ด้วยกัน

ความมุ่งมั่น

ที่ SATS เราได้ตระหนักเป็นอย่างดีว่า การจัดการความเสี่ยงและการจัดการโอกาสด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) อย่างมีประสิทธิภาพนั้นมีความสำคัญต่อเราในการคงรักษาไว้ซึ่งอนาคต ความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และสภาพแวดล้อมที่ดีของโลกเรา

เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมของเราซึ่งได้จัดขึ้นตามเสาหลักของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะ และการลดขยะที่เกิดจากอาหารและบรรจุภัณฑ์นั้น ทำให้เรามุ่งมั่นที่จะใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งถูกรวมเข้ากับกระบวนการทำงาน วัฒนธรรม และเครือข่ายของเรา เพื่อจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากธุรกิจ วัตถุประสงค์หลักของเรามาตั้งนี้

ความยั่งยืนคืองานของเรา

เรามุ่งมั่นที่จะผสมผสานความยั่งยืนเข้ากับกลยุทธ์องค์กร และทำให้ความยั่งยืนเป็นศูนย์กลางในทุกกิจกรรมทางธุรกิจ ธุรกิจหลักและบริษัทลูก ของเราได้รับการสนับสนุนให้ปลูกฝังความยั่งยืนไว้ในการทำงาน นอกจากนี้ การพิจารณาถึงด้านสิ่งแวดล้อมจะเป็นปัจจัยที่สำคัญในการลงทุนในอนาคต

ความเป็นผู้นำการบุกเบิกและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการบินและโซลูชันด้านอาหาร โดยแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำทางความคิด การมองการณ์ไกล และแนวทางนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน และเน้นด้านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้เราสามารถค้นพบโอกาสใหม่ ๆ และท้าทายตัวเองเพื่อให้สามารถบรรลุประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น

การขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพพนักงาน

การมีส่วนร่วมของพนักงานเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จของเรา และเรามุ่งมั่นที่จะใช้ทักษะและความรู้ของพนักงานของเราเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน ในขณะที่เดียวกัน เราพยายามเสริมสร้างความเข้าใจด้านความยั่งยืนให้กับพนักงานของเรา โดยสร้างความตระหนักในวงกว้างและให้ความสนใจต่อความพยายามและความคิดริเริ่มขององค์กร เพื่อสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจของเราและของลูกค้า แนวทางที่นำโดยบุคลากรภายในองค์กรจะช่วยให้พนักงานของเราได้แบ่งปันแนวคิดและข้อเสนอแนะ ตลอดจนเสนอความคิดริเริ่มภายในประเทศ บริษัท แผนกหรือสาขาย่อยของตนได้

การเป็นพันธมิตรกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน

เราให้ความสำคัญของการทำงานร่วมกันในระบอบนิเวศและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งจะมอบโอกาสในการพัฒนาโซลูชันที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ซึ่งรวมถึงหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ซัพพลายเออร์ ลูกค้า หน่วยงานมาตรฐาน และแม่ค้าคู่แข่ง นอกจากนี้

เรายังมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทานของเราในการนำแนวทางปฏิบัติทางด้านธุรกิจที่ยั่งยืนไปปรับใช้ผ่านโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และนโยบายที่เหมาะสมอื่น ๆ เพื่อขับเคลื่อนวัฒนธรรมแห่งความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อสิ่งแวดล้อม



การผลักดันการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้

เรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมนวัตกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสีเขียว

เราได้มีการลงทุนในโซลูชันที่ช่วยในเรื่องการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และลดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมในธุรกิจของเรา นอกจากนี้เรายังได้ยกระดับระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อตรวจสอบและปรับปรุงประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อม

การบรรลุด้านความโปร่งใส

เพื่อให้มั่นใจว่าเรื่องความโปร่งใสต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด

เราจะพยายามปรับปรุงคุณภาพข้อมูลผ่านการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลของเรา เพื่อสนับสนุนความตั้งใจนี้

หน่วยงานตรวจสอบภายในของ SATS กำลังทำงานเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในด้านกระบวนการรายงานความยั่งยืนของเรา

ซึ่งจะช่วยให้เราติดตามความคืบหน้าได้ดีขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถตัดสินใจได้อย่างเฉียบแหลม

การลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม

เราจะหาทางลดการปล่อยมลพิษ ปกป้องสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม

และปรับปรุงประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมโดยรวมของเราอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเรา

การเพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียน การปรับปรุงคุณภาพทางการผลิตและประสิทธิภาพ การเปลี่ยนไปใช้รถยนต์พลังงานสะอาด

การหันมาใช้บรรจุภัณฑ์ที่สอดคล้องกับหลักการด้านความยั่งยืน และการเสริมสร้างแนวทางปฏิบัติในงานจัดซื้อของเรา

เราได้ตระหนักว่าปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของเรา ได้ขยายวงกว้างออกไปเกินขอบเขตการดำเนินงาน

เราจึงพยายามลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 1 และ 2

และพัฒนากระบวนการสำหรับการตรวจวัดและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 3 (ตลอดทั้ง Value chain)

การปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบาย Global Footprint ของ SATS เราพยายามติดตามข่าวสาร ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

และร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแลตามความจำเป็นเพื่อกำหนดและพัฒนากฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

แผนงานเพื่อความยั่งยืนในอนาคต

เนื่องจากภูมิทัศน์ด้านความยั่งยืนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว SATS

จึงมุ่งมั่นที่จะทบทวนและปรับปรุงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของเราทุกปี ในอนาคตอันใกล้ เรามีแผนที่กำลังดำเนินการดังนี้

1. ความมั่นคงทางอาหาร

- การรักษาโอกาสในการเข้าถึงแหล่งอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการในราคาจับต้องได้ เพื่อรองรับในกรณีที่เหตุหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานอันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมุ่งเน้นที่การเสริมสร้างความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานของเรา

2. มาตรฐานและการรายงาน

- การเตรียมความพร้อมสำหรับการรายงาน [CDP](#) และ [CSRD](#)
การแสวงหาความเชื่อมั่นจากภายในและภายนอกเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลด้านความยั่งยืนที่มีการเปิดเผย และการกำหนด [เป้าหมายที่สามารถพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์](#)

3. การจัดซื้อจัดหาอย่างมีความรับผิดชอบ

- การระบุความต้องการไปยังผู้ขายที่ต้องได้รับการรับรอง ISO 14001
การจัดหาที่สอดคล้องกับจรรยาบรรณคู่ธุรกิจของเรา และการนำเสนอการใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรีไซเคิลตามความเหมาะสม
- คงไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพในนโยบายการจัดหาของเรา

4. การจ้างงานที่ยั่งยืน

- ความมุ่งมั่นสนับสนุนความหลากหลายและการไม่แบ่งแยกในทุกระดับและทุกการปฏิบัติ การป้อนทักษะสำหรับอนาคตและการปลูกฝังการเรียนรู้ตลอดชีวิต การลงทุนในบุคลากรของเรา และช่วยให้บุคลากรเหล่านั้นบรรลุศักยภาพสูงสุด



การสื่อสารและการทบทวนนโยบาย

นโยบายนี้ใช้กับทุกระดับและกับทุกบริษัทภายใน SATS Group เราสนับสนุนให้บริษัทในเครือ พนักงาน ผู้รับเหมา และซัพพลายเออร์ทุกรายสนับสนุนนโยบายนี้และปฏิบัติตามนโยบายเหล่านี้หรือนำนโยบายที่คล้ายกันมาใช้ เราสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดอ่านรายงานความยั่งยืนประจำปี เพื่อทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับเป้าหมายและความคิดริเริ่มด้านความยั่งยืนของ SATS เรายินดีรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดเกี่ยวกับนโยบายนี้ กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราสำหรับรายงาน: www.sats.com.sg/sustainable-business/impact

นโยบายนี้ได้รับการทบทวนโดยคณะกรรมการกำกับและดูแลโครงการ ESG ของ SATS และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการและจัดหาทรัพยากรเพื่อสนับสนุนนโยบายดังกล่าว นโยบายจะได้รับการทบทวน แก้ไขปรับปรุง และแจ้งให้พนักงานได้รับทราบเป็นระยะผ่านช่องทางการสื่อสารภายใน และให้บริการแก่ผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ทั้งหมดผ่านเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ นโยบายจะได้รับการแปลเป็นภาษาต่าง ๆ ให้แก่พนักงานและซัพพลายเออร์ของ SATS ทั่วโลก

มีผลบังคับ ณ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2566

Euleen Goh
ประธานคณะกรรมการบริษัท

Kerry Mok
ประธานคณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร